



ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน
เรื่อง การให้บริการประชาชนในวันหยุดราชการและนอกเวลาราชการในวันทำการ

ด้วย กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน จะดำเนินการให้บริการประชาชนในวันหยุดราชการและนอกเวลาราชการในวันทำการ ตามนโยบายของรัฐบาล โดยเปิดให้บริการเกี่ยวกับงานจัดทำสรุปผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๖๕ สำหรับใช้เป็นแนวทางในการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๖๖, งานตรวจติดตามและประเมินผลความก้าวหน้าผลลัพธ์ และผลกระทบที่เกิดขึ้นเมื่อโครงการดำเนินการแล้วเสร็จและเปิดให้บริการแก่ประชาชนเพื่อรับทราบปัญหาอุปสรรคการดำเนินงานโครงการบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐานองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๗ โครงการ, การรายงานติดตามและประเมินผล ตามแผนการดำเนินงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน (รายงานประจำเดือน), การรายงานผลการติดตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับทุน และการให้ความช่วยเหลือนักเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕, งานรวบรวมข้อมูลเพื่อจัดทำวารสารเพื่อหมู่บ้านเฮา ฉบับที่ ๒/๒๕๖๕, งานการจัดทำแผนประชาสัมพันธ์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖, งานการจัดทำแผนปฏิบัติการดิจิทัล ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๖๙, งานการจัดทำแผนปฏิบัติการดิจิทัล ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖, งานการปรับปรุงรูปแบบรายงานระบบรับเรื่องร้องเรียน - ร้องทุกข์ออนไลน์ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน โดยปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ มีรายละเอียดดังนี้

๑. ฝ่ายตรวจติดตามและประเมินผล และฝ่ายสถิติข้อมูลและสารสนเทศ จะปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตั้งแต่วันที่ ๑๕ สิงหาคม - วันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๕ โดยกำหนดเวลาที่จะปฏิบัติงานในวันทำการตั้งแต่เวลา ๑๖.๓๐ น. ถึงเวลา ๒๐.๓๐ น. และในวันหยุดราชการ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. - ๑๖.๓๐ น.

สำหรับผู้ที่ประสงค์จะขอรับบริการดังกล่าว กรุณาติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน หมายเลขโทรศัพท์ ๐-๕๓๕๙-๗๒๖๐ ต่อ ๒๐๗

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายวิชัย บุญอุดมพร)
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน